

DIỄN VĂN BẾ MẠC KỶ HỌP THỨ CHÍN HĐND HUYỆN KHÓA XI, NHIỆM KỶ 2016-2021

Kính thưa:

- ***Các vị đại biểu HĐND huyện cùng các vị đại biểu tham dự kỳ họp;***
- ***Thưa bà con cử tri huyện nhà.***

Sau hai ngày làm việc tích cực, khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm, Kỳ họp thứ Chín HĐND huyện đã hoàn thành các nhiệm vụ theo đúng chương trình làm việc đã đề ra. Thay mặt HĐND huyện, tôi ghi nhận, cảm ơn và hoan nghênh tinh thần trách nhiệm của các đại biểu tham dự kỳ họp, cảm ơn các cơ quan, đơn vị và cá nhân đã tích cực phục vụ, đóng góp vào thành công của kỳ họp.

Thưa các đại biểu HĐND huyện, cùng các vị khách quý!

Với trách nhiệm to lớn với Nhân dân và trước yêu cầu phát triển về mọi mặt của địa phương ngày càng cao hơn, nhanh hơn, trong phần lớn thời gian của kỳ họp, các vị đại biểu đã tập trung trí tuệ, nghiêm túc thảo luận, phân tích để đánh giá một cách khách quan, toàn diện, sâu sắc những thành tích, những mặt tích cực cùng những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện nghị quyết của HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, phát huy dân chủ, thực thi luật pháp của địa phương năm 2018 và đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm cho năm 2019. Dự báo trong thời gian tới, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, sẽ còn rất nhiều khó khăn, thách thức đối với địa phương, muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Kỳ họp đã đề ra, đòi hỏi từng cơ quan, tổ chức và cá nhân phải tiếp tục ra sức thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh, học tập, công tác đạt thành tích cao nhất để đóng góp vào thành tựu chung của huyện nhà.

Thay mặt Ban chấp hành đảng bộ và HĐND huyện, Tôi yêu cầu các cơ quan trong hệ thống chính trị của địa phương, ngay sau kỳ họp này, tập trung thực hiện một số công việc sau đây:

Thứ nhất, Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu và từng đại biểu HĐND huyện tiếp tục nghiên cứu, cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, tập trung giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, để Nghị quyết của HĐND huyện sớm đi vào cuộc sống. Các vị đại biểu HĐND huyện giữ mối liên hệ thường xuyên, chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ánh đầy đủ ý kiến của cử tri tới Thường trực HĐND huyện và giám sát, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân; gương mẫu và động

viên nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết của HĐND huyện.

Thứ hai, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện và các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, triển khai thực hiện ngay các Nghị quyết đã được HĐND huyện thông qua; tăng cường hơn nữa trách nhiệm người đứng đầu trong công tác quản lý và chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền để thống nhất nhận thức, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trong việc khắc phục khó khăn, tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

UBND, Thủ trưởng các các cơ quan, đơn vị có liên quan đề cao trách nhiệm, trên tinh thần cầu thị tiếp thu và giải quyết các ý kiến, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của cử tri cũng như các ý kiến chất vấn, trao đổi của đại biểu HĐND, thực hiện đúng những điều đã báo cáo trước HĐND và cử tri trong huyện.

Thứ ba, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên tiếp tục hướng mạnh hoạt động về cơ sở, gắn các hoạt động của mình với việc tuyên truyền, vận động, giáo dục quần chúng nhân dân ra sức thi đua lao động, sản xuất, phát triển kinh doanh – dịch vụ, tích cực tham gia thực hiện và giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, vận động toàn thể cử tri huyện nhà thực hiện thắng lợi các nghị quyết mà HĐND huyện đã đề ra.

Thưa các đại biểu, cùng các vị khách quý và cử tri huyện nhà!

Kỳ họp thứ Chín HĐND huyện khóa XI đã thành công tốt đẹp. Những kết quả đạt được của kỳ họp có ý nghĩa rất quan trọng, thể chế hóa kịp thời thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng bộ địa phương, pháp luật của nhà nước, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đồng thời góp phần thúc đẩy đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện. Thay mặt HĐND huyện, Tôi cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sát sao của Huyện ủy; cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của UBND, của MTTQ huyện và các cơ quan, đơn vị đã tham gia chuẩn bị chu đáo và đóng góp thiết thực vào nội dung, chương trình kỳ họp; xin cảm ơn các cơ quan, đơn vị liên quan đã tích cực chuẩn bị và phục vụ cho kỳ họp.

Nhân dịp sắp kết thúc năm 2018, chuẩn bị bước sang năm 2019, kính chúc toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện nhà một năm mới an khang - thịnh vượng, hạnh phúc và đạt nhiều thắng lợi mới.

Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ Chín - HĐND huyện. Xin trân trọng cảm ơn./.
